

“Dream Team Thailand Concert”



“Dream Team Thailand Concert” คอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อสร้างฝั้่นนักเทนนิสไทยสู่อันดับโลก

ระดมทุนสร้างฝั้่นนักเทนนิสไทยสู่เวทีโลก

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก เชิญ 2 ศิลปินดัง “เจ-เจตริน” และ “Room 39” ขึ้นเวทีสร้างความมันส์ ที่เซ็นเตอร์คอร์ต ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ หวังระดมทุนสร้างฝั้่นนักเทนนิสไทยสู่ระดับโลก รวมถึงเวทีโอลิมปิกเกมส์ พร้อมเปิดจองบัตรแล้ว ราคา 2,000 บาท ทุกที่นั่ง

“ปิ๊กเอ๋” นายกิตตน์สมบัติ เอี่ยมมงคล

นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดเผยว่า สมาคมจะจัดงาน “คอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อสร้างฝั้่น นักเทนนิสไทยสู่อันดับโลก โดยมี “รองฯ ใจ้ก” พล.

ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เป็นประธานจัดงาน ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตระดมทุนสร้างฝั้่นนัก

เทนนิสไทยสู่อันดับโลก ชุด ดริมทีม ไทยแลนด์ คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการระดมทุนส่วนหนึ่งเพื่อสร้างนักเทนนิส

เยาวชนให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ซึ่งสมาคมเล็งเห็นว่ายังมีนักเทนนิสเยาวชนอีกหลายคนที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็น “ภราดร2” และ “แทมมี2” ได้ หรืออาจจะทำผลงานได้ดีกว่ารุ่นพี่ รวมถึงการผลักดันนักเทนนิสไทยไป

สู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตด้วย แต่เนื่องจากการสร้างนักเทนนิสคนหนึ่ง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

สมาคมจึงได้จัดคอนเสิร์ตระดมทุนครั้งนี้

โดยมี 2 ศิลปินชื่อดังมาขึ้นเวทีสร้างความบันเทิงคือ “เจ” เจตริน วรรณะสิน นักร้องเรปเปอร์รุ่นใหม่ และ “Room

39” วงป๊อปปวัญใจวัยรุ่น ที่นำโดย “ทอม” อิศรา กิจนิตย์ชีว์, “มน” ชุตินัน วิจิตรทฤษฎี และ “โอ” โอฬาร ชูใจ

ถือว่าเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับจำนวนมาก จึงเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตจนเต็มความจุกว่า

3,000 ที่นั่งได้อย่างแน่นอน

นายกิตตน์สมบัติ กล่าวว่า ได้นำแนวคิดการจัดคอนเสิร์ตนี้มาจากรายการแกรนด์สแลม “ออสเตรเลีย โอเพ่น” ซึ่ง

นอกจากสเตเดียมที่ทางผู้จัดใช้จัดการแข่งขันแล้ว ยังนำมาจัดคอนเสิร์ตและงานๆ ต่างที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการ

สร้างรายได้ ในขณะที่สมาคมเองก็มีสเตเดียมที่มีความพร้อมและจุได้กว่า 3,000 ที่นั่ง ซึ่งนอกจากใช้จัดการแข่งขัน

แล้ว คิดว่าน่าจะจัดงานอื่นๆ ได้อีก เพื่อเป็นการทำกิจกรรมความเคลื่อนไหวให้ประชาชนและ

สปอนเซอร์หลักได้เห็นว่าสมาคมก็มีการหารายได้ช่วยตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนานักเทนนิสเยาวชนและซ่อมแซม

สเตเดียมด้วย ทางสมาคมจึงประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสได้มีการหารือกันว่า อยากลองจัด

งานคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรก เพื่อใช้สเตเดียมที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำราย

ได้มาพัฒนาวงการเทนนิสต่อไป

ผู้สนใจ สามารถจองบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้ ณ ที่ทำการ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ

เลขที่100 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (อยู่ข้างวัดผาสุกมณีจักร) ตรวจสอบแผนที่สมาคมฯ ได้ที่ <http://www.ltat.org/our-location/>

ติดต่อสอบถามจองบัตรได้ที่

Landline - 02 -503 -4080

MOBILE - 087- 331- 2828

LINE official - @zoa9741q

<https://www.facebook.com/dreamteamtennis/>

ทางสมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะเปิดให้รับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 (เวลา 09.00-18.00 น.)

หรือมารับบัตรหน้างาน ในวันที่ 8 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ผู้ที่รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ต้องแสดงหลักฐานในการรับบัตร

การสั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้ามายังสมาคมเท่านั้น

โอนเงินมายังบัญชี

- 1) ธ.ทหารไทย (TMB) เลขบัญชี 160-2-16880-7 ชื่อบัญชี ลดาวัลย์ นันทะสุข,
- 2) ธ.ออมสิน (GSB) เลขบัญชี 020231218932 ชื่อบัญชี ลดาวัลย์ นันทะสุข และ
- 3) ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) เลขบัญชี 367-220876-5 ชื่อบัญชี นันทน์ภัส นันทะสุข